

โล่เกียรติคุณของแพทยสภา
สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์แพทย์ดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ประจำปีการศึกษา 2566 ได้แก่

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์เชิดศักดิ์ ไอรณรัตน์

ตามที่แพทยสภามีนโยบายสนับสนุนให้ประกาศเกียรติคุณอาจารย์แพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตนักศึกษาแพทย์ในเชิงคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่โรงเรียนแพทย์ทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยให้แต่ละสถาบันทำการคัดเลือกอาจารย์แพทย์ผู้เหมาะสม เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวันไหว้ครูของทุกปี ซึ่งได้เริ่มมอบโล่ดังกล่าว ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา

สำหรับในปีการศึกษา 2566 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีกระบวนการคัดเลือกโดยขอให้คณาจารย์ประจำทุกท่าน เสนอชื่ออาจารย์แพทย์ผู้เหมาะสม จากรายนามอาจารย์ที่เคยได้รับรางวัลทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี และรางวัลอาจารย์ดีเด่นจากสภาอาจารย์ศิริราช ที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ และยังไม่เคยได้รับโล่เกียรติคุณของแพทยสภามาก่อน

ผลการคัดเลือกอาจารย์แพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีในเชิงคุณธรรมจริยธรรม และเป็นผู้เหมาะสมที่จะได้รับโล่เกียรติคุณของแพทยสภา ในปีการศึกษา 2566 ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์เชิดศักดิ์ ไอรณรัตน์

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์เชิดศักดิ์ ไอรณรัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์เชิดศักดิ์ ไอรณรัตน์ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในปี พ.ศ. 2540

ได้รับวุฒิปัตริ์แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในปีพ.ศ. 2544

ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2545

ไปศึกษาต่อด้านแพทยศาสตรศึกษา ได้รับ Ph.D. (Educational Psychology) จาก University of Illinois at Chicago, College of Education, USA ในปี พ.ศ. 2550

และได้รับวุฒิปัตริแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2558

อาจารย์เชิดศักดิ์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 และปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อาจารย์เชิดศักดิ์ มีความตั้งใจสอนนักศึกษาเป็นอย่างมาก รูปแบบการสอนนักศึกษาของอาจารย์ คือ ให้นักศึกษาไปเตรียมตัวล่วงหน้า ในคาบเรียนอาจารย์จะยกตัวอย่าง Case และให้นักศึกษาได้ฝึกการตอบคำถาม การคิด การสืบค้น การวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุของโรคนั้นๆ และ อาจารย์จะ Discuss รายงานของนักศึกษา เพื่อชี้ข้อควรรู้และควรปรับปรุง ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ นอกจากนั้นอาจารย์ยังเขียนบทความวิชาการ ทำวิจัยทางการศึกษา และค้นคว้าหาวิธีการสอนรูปแบบใหม่ๆ อีกทั้งยังจัดอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการประเมินผลให้กับอาจารย์แพทย์และบุคลากรด้านการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ

อาจารย์เชิดศักดิ์ ได้รับรางวัลต่างๆเกี่ยวกับความเป็นครูมากมาย อาทิ ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นระดับคลินิก จาก “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” ในปี พ.ศ. 2562 ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู ปีการศึกษา 2563 รางวัลอาจารย์ดีเด่นทางคลินิก จากสภาอาจารย์ศิริราช ในปี พ.ศ. 2564 รวมถึงรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2565

ด้วยคุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้น รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์เชิดศักดิ์
ไอรมนิรัตน์ ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการประจำคณะฯ เสนอเข้ารับรางวัลโล่
ประกาศเกียรติคุณของแพทยสภา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2566